

Số: /BC-HĐND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện, khóa XXII

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-HĐND ngày 09/11/2022 và Kế hoạch số 133/KH-ĐGS ngày 11/11/2022 của Đoàn giám sát tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa XXII.

Sau khi xem xét Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện (*Báo cáo số 148*); Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện; ý kiến thảo luận, giải trình của các đại biểu tại các Hội nghị giám sát ngày 22,23/11/2022, Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả giám sát như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trước và sau Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa XXII, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử. 19/19 xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc, qua tổng hợp có 34/34 đại biểu HĐND huyện TXCT, 3225 lượt cử tri dự các hội nghị tiếp xúc.

Đã có 423 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự xã hội,... Tại các hội nghị, đại diện lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, trả lời, giải trình các ý kiến, phản ánh của cử tri. Sau TXCT, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã gửi và được Thường trực HĐND huyện tổng hợp 84 kiến nghị chuyển đến UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

- *Phân loại theo lĩnh vực*: Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: **69 kiến nghị** (*tăng 33 kiến nghị*); Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: **10 kiến nghị** (*tăng 06 kiến nghị*). Lĩnh vực Pháp chế: **05 kiến nghị** (*tăng 02 kiến nghị*);

- *Phân loại theo thẩm quyền giải quyết*: Các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: **52 kiến nghị**; các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tỉnh, trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn: **20 kiến nghị**; các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn: **02 kiến nghị**; kiến nghị cơ quan cấp trên: **10 kiến nghị**.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỶ HỌP THỨ 5 HĐND HUYỆN

2.1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện.

Sau khi nhận được Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND huyện về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khoá XXII; UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện tiến hành tổng hợp, phân loại các kiến nghị của cử tri được chuyển đến theo từng lĩnh vực và giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. (Công văn số 1613/UBND-VP ngày 21/9/2022).

2.2-Kết quả giải quyết:

Đến ngày 13/12/2022, UBND huyện đã tổng hợp và ban hành Báo cáo số 148/BC-UBND báo cáo HĐND huyện về “*Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khoá XXII*”.

100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện chuyển đến đã được UBND huyện tiếp thu, xem xét giải quyết trả lời và chuyển đến cơ quan chức năng. Theo Báo cáo số 148 của UBND huyện, tại thời điểm giám sát, có 84 ý kiến, kiến nghị phải xem xét, trả lời. **Trong đó:** Đã giải quyết được: **54/74 kiến nghị** của cử tri có điều kiện giải quyết, đạt 73%; Đang giải quyết: **20/74 kiến nghị**, chiếm tỷ lệ 27%. Kiến nghị có nội dung trình cơ quan cấp trên xem xét giải quyết: **10 kiến nghị**.

Căn cứ báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện cơ bản nhất trí với việc thống kê, phân loại, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 148 của UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện cơ bản nhất trí với việc thống kê, phân loại, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 148 của UBND huyện.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đánh giá kết quả cụ thể như sau:

1- Đối với 52 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: (*đã được giải quyết xong: 47/52 ý kiến, kiến nghị, đạt tỷ lệ 90,38%. Đang giải quyết: 05/52 ý kiến, kiến nghị, đạt tỷ lệ 9,26%. Chưa giải quyết: 0*).

Qua làm việc tại An Thượng, Đông Kỳ, TT Bó Hạ nhận thấy UBND huyện đã quan tâm xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đối với ý kiến đề nghị khắc phục tuyến đường thôn Cầu Đá - xã An Thượng bị hư hỏng do Công ty 559 trong quá trình vận chuyển đất đá, thi công cải tạo đập; lấp lan can, kè đá bờ đập.... Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo Công ty khắc phục san lấp, lu nền đáy hồ...lấp lan can bằng thép quanh bờ đập; kè một số đoạn bờ đập theo ý kiến cử tri; đoạn đường bị hư hỏng đã được khắc phục xong cơ bản (*Theo các vị trí được thống nhất giữa đại diện thôn Cầu Đá, lãnh đạo xã An Thượng và lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện tại Biên bản xác lập ngày 6/7/2022*). Tuy nhiên, Công ty còn chưa đổ lè đường và cắt mạch co giãn, đất san lấp ở bờ đập sau một thời gian lún chưa được đổ bù bổ sung nên hiện tại thấp hơn

sơ với mặt đường. Đoạn đường từ bờ đập lên nghĩa trang còn có đoạn nứt, vỡ chưa được sửa chữa triệt để.

Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công ty 559 tiếp tục hoàn thiện việc đổ lè đường, san lấp đất khu vực quanh bờ đập đảm bảo bằng với mặt đường, cắt các mạch co giãn và tiếp tục khắc phục đoạn đường bị nứt, vỡ, xem xét việc kè đá những đoạn bờ đập sâu, sát mép đường cci, đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi của người dân trong khu vực đập Cầu Đá – An Thượng.

Đối với ý kiến của cử tri thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ về việc đơn vị thi công khu dân cư thôn Trại Quân đã san lấp mặt bằng, phá bỏ kênh mương cũ chạy qua dự án khu dân cư thôn Trại Quân nên nhân dân không lấy được nước về khu vực cửa nhà ông Dụ để phục vụ sản xuất; việc thi công kéo dài làm đất vương vãi ra đường nhiều gây ảnh hưởng môi trường đi lại của nhân dân (*nặng thì bụi, mưa thì trơn*). Qua kiểm tra thực tế, tại thời điểm giám sát UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện kênh dẫn nước để phục vụ sản xuất cho kịp thời vụ. Tuy nhiên, việc thi công đã làm lấp một phần mương cũ, ảnh hưởng đến việc dẫn nước cây của người dân. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khắc phục, vét toàn bộ đất, đá rơi xuống lòng mương, khơi thông dòng chảy, dẫn nước phục vụ người dân canh tác vụ Đông Xuân.

Đối với ý kiến của cử tri Tổ dân phố thôn Vòng Huyện – TT Bô Hạ phản ánh hiện nay lò vôi thủ công nhà ông Giáp ở Vòng Huyện từ năm 2021 đã được phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện mời lên UBND thị trấn yêu cầu ngừng sản xuất, tuy nhiên từ đó đến nay lò vôi này vẫn hoạt động bình thường, gây bức xúc cho nhân dân. Qua khảo sát thấy, lò vôi nhà ông Giáp vẫn đang tiếp tục hoạt động đúng như cử tri phản ánh. Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND thị trấn Bô Hạ kiên quyết xử lý vi phạm đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi nghề nghiệp, công việc mưu sinh mới đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

2- Đối với 20 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tỉnh, Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn (*Đã được giải quyết xong: 15/20 ý kiến, kiến nghị, đạt tỷ lệ 75%; Đang giải quyết: 05/20 ý kiến, kiến nghị, đạt tỷ lệ 25%; Chưa giải quyết: 0*).

Qua làm việc tại Đồng Vương, Tam Tiến, Tiến Thắng nhận thấy, các cơ quan của tỉnh, trung ương và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và từng bước khắc phục, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri bản Bình Minh, bản La Lanh – Đồng Vương, cử tri thôn Hợp Thắng, thôn Tiến Thịnh – Tiến Thắng, cử tri bản Hồ Tre – xã Tam Tiến đề nghị Điện lực Yên Thế nâng cấp đường dây, cột điện, trạm điện, chuyển đồng hồ công tơ điện...

Qua khảo sát cho thấy, phần lớn nội dung cử tri phản ánh đều chính đáng, Điện lực đã tiếp thu, kiểm tra rà soát nhưng chưa triệt để (*cụ thể: còn 12 hộ dân thôn Tiến Thịnh – Tiến Thắng chưa được chuyển đồng hồ công tơ điện vào đầu cột của hộ gia đình; đường dây từ đồng hồ vào hộ dân (Trại Năm – Đồng Tiến) khoảng 300 – 500m là quá dài, dây trũng, võng không an toàn...*) Thường trực HĐND huyện kiến nghị Điện lực Yên Thế sớm xem xét, khắc phục và giải quyết kịp thời đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt an toàn cho người dân thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp phát triển và đảm bảo quy định của pháp luật về an toàn lưới điện.

Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đồng Vương đề nghị Công ty Nam Sông Thương nạo vét 2 tuyến kênh mương của đập Chồng Chênh. Tại thời điểm giám sát, Thường trực HĐND thấy Công ty Nam Sông Thương đã khắc phục nạo vét một nhánh của tuyến kênh mương. Tuy nhiên, một nhánh còn lại chưa được nạo vét, cây cỏ mọc um tùm, che lấp lòng mương, người dân trồng keo, cây riềng sát mép mương nên hầu như mương không dẫn nước. Thường trực HĐND huyện kiến nghị Công ty Nam Sông Thương tiếp tục tiếp thu ý kiến cử tri, sớm có kế hoạch nạo vét, khơi thông dòng chảy của tuyến mương còn lại giúp người dân thuận lợi trong canh tác và sản xuất.

3- Đối với 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn do UBND huyện chỉ đạo giải quyết (*Đã được giải quyết xong: 02 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100% ;Đang giải quyết: 0.*) và 10 kiến nghị kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, Thường trực HĐND huyện nhất trí với kết quả trong Báo cáo số 148 của UBND huyện trình tại kỳ họp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thường trực HĐND huyện thống nhất đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện. Các phòng, ngành chuyên môn, xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo đúng nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị. Đến nay, các kiến nghị đều được cơ quan có thẩm quyền xem xét; tất cả kiến nghị thuộc nhóm giải trình, thông tin đã được trả lời với cử tri.

Công tác giám sát kết hợp khảo sát kết giải quyết kiến nghị cử tri của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện thực hiện nghiêm túc, chất lượng (*Trong 02 ngày 22-23/11/2022, Đoàn đã đến làm việc và khảo sát theo ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 6 xã: TT Bó Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Tiến Thắng, An Thượng và Đồng Vương*). Các Ban của HĐND huyện tích cực, chủ động khảo sát, thẩm tra kết quả thực hiện trên cơ sở Báo cáo số 148 có sự theo dõi sát sao, nhất là đối với những kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước.

- Qua tiếp xúc cử tri và giám sát kết hợp với khảo sát thực tế của Thường trực HĐND huyện cho thấy, cơ bản cử tri đồng thuận, nhất trí với kết quả trả lời, giải quyết của UBND huyện.

2. Thiếu sót, hạn chế

2.1. Báo cáo số 148 của UBND huyện chưa đánh giá toàn diện, cụ thể tình hình triển khai, kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri, cụ thể:

- Chưa thể hiện việc triển khai nội dung "Chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc phân công lãnh đạo chính quyền các cấp tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp để kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh ngay từ cơ sở thông qua việc trả lời, giải thích tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo sự đồng thuận để cử tri không kiến nghị vượt cấp" (khoản 3, Điều 2).

- Chưa báo cáo rõ các biện pháp đã thực hiện để "Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong" (khoản 4, Điều 2).

2.2. Việc chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyết kiến nghị của cử tri có việc còn hạn chế⁽¹⁾.

2.3. Một số kiến nghị trả lời còn chung chung, chưa rõ hướng xử lý, tiến độ giải quyết chậm.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện

- Chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong báo cáo kết quả giám sát.

- Tiếp tục lấy kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện có quy định cụ thể.

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc phân công lãnh đạo chính quyền các cấp tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh ngay từ cơ sở thông qua việc trả lời, giải thích tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo sự đồng thuận, tránh việc cử tri kiến nghị vượt cấp.

- Xem xét, tiếp thu các kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; rà soát lại số liệu, tỷ lệ kết quả giải quyết theo từng biểu; hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp tiếp theo - HĐND huyện.

2. Đối với các Ban của HĐND huyện

- Tiếp tục phát huy trách nhiệm, hiệu quả trong khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri; phối hợp và có những kiến nghị kịp thời với UBND huyện, các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách.

⁽¹⁾cử tri Tô dân phố Vòng Huyện - TT Bó Hạ kiến nghị về việc lò vôi nhà ông Giáp – Vòng Huyện vẫn đang hoạt động trái phép.

3. Đối với đại biểu và các Tổ đại biểu HĐND huyện

- Nâng cao trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát tại địa bàn nơi ứng cử, trong đó có hoạt động giám sát thường kỳ việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện.

- Tích cực nghiên cứu chính sách, pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật, trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri ngay tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

- Làm tốt việc tổng hợp, phân loại kiến nghị theo đúng thẩm quyền giải quyết của từng cấp chính quyền; phản ánh đầy đủ, chính xác kiến nghị của cử tri, trên cơ sở đó chuyển đến đúng cấp có thẩm quyền giải quyết để việc giải quyết kiến nghị nhanh và chính xác hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại trước và sau kỳ họp thứ Năm HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND& UBND huyện;
- Lưu: VT, TT-DN.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thanh

